

Nâng cao hiệu quả hoạt động ngành tài nguyên và môi trường



Quan trắc môi trường không khí tại khu vực Quảng trường Thái Bình.

Năm 2022, vượt qua những khó khăn, ngành tài nguyên và môi trường Thái Bình đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Là ngành đảm nhiệm nhiều lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, vì vậy, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn, qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu nâng cao

chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh xuống cơ sở. Năm 2022, ngành đã tập trung triển khai thực hiện, hoàn thiện cơ bản nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất, trong đó chú trọng triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sự ổn định chính trị tại địa phương như công tác pháp chế, cải cách thủ tục hành chính, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ bản, tăng cường thanh tra, kiểm tra nâng cao hiệu quả nhà

nước về quản lý tài nguyên và môi trường, kỷ luật, kỷ cương chấp hành chế độ công vụ của cán bộ, công chức. Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, gia hạn thời gian thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cơ bản đáp ứng kịp thời yêu cầu thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp, các dự án trọng điểm của tỉnh về giao thông, đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đã thẩm định, trình UBND tỉnh 149 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh, gia hạn sử dụng đất, gia hạn tiến độ sử dụng

đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với diện tích trên 498ha; 87 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, diện tích 233ha. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư triển khai dự án phát triển nhà ở đối với 2 dự án, diện tích 3,34ha. Đã hoàn thành trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của các huyện, thành phố; quyết định điều

chỉnh, bổ sung địa điểm dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện, thành phố; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố và đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ khoanh vùng đất đai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Thái Bình báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chủ trì giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh: Khu công nghiệp Liên Hà Thái, đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn, tuyến đường bộ ven biển...; tham gia cùng cố hồ sơ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất một số dự án đầu tư; thực hiện các nội dung theo chức năng nhiệm vụ được giao để phục vụ đề án di dời thực hiện quy hoạch ven sông Trà Lý khu vực thành phố.

Lĩnh vực bảo vệ môi trường luôn được ngành đặc biệt quan tâm, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, giám sát ô nhiễm tại các nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Hoạt động thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Tổ chức kiểm tra, đưa ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xử lý rác thải sinh hoạt cho các xã có lộ đót rác trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các tổ chức, đoàn

thể tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giám sát về bảo vệ môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng được tăng cường và chuyên sâu. Đã tổ chức kiểm tra chuyên ngành đối với 63 đơn vị, thanh tra chuyên ngành đối với một đơn vị. Qua đó chỉ ra những tồn tại, vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường để các tổ chức, cá nhân khắc phục, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tồn tại, vi phạm theo quy định của pháp luật. Trình Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 trường hợp, với tổng số tiền trên 1,9 tỷ đồng và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 2 trường hợp. Nhằm nâng cao hơn nữa vai trò quản lý nhà nước, thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn; chú trọng tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về đất đai, môi trường xuống cơ sở; tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thông qua việc cắt giảm thời gian thực hiện, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường thuận lợi, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức.

MINH NGUYỄN

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH ĐỒ ĐẦU 111 TRẺ MỒ CÔI

Chiều ngày 19/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, các hoạt động, phong trào của phụ nữ thành phố luôn hướng về cơ sở, nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương. Các cấp hội đã giúp thêm 602 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch"; đỡ đầu 111 trẻ mồ côi; trao hơn 900 suất quà cho hội viên, phụ nữ, học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật; xây mới 4 ngôi nhà, sửa chữa 2 nhà cho hội viên viên vãng cảnh phí 230 triệu đồng; đào tạo nghề, tạo việc làm cho 450 phụ nữ...

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng; các cơ sở hội ký giao ước thi đua năm 2023; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trao tặng 79 suất quà với tổng trị giá 38 triệu đồng cho phụ nữ và trẻ em nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

KHÁNH PHƯƠNG

VŨ THƯ 53 CHÙA, 34 XỨ, HỌ GIÁO ĐƯỢC CÔNG NHẬN CHÙA CẢNH, XỨ HỌ ĐẠO 4 GƯƠNG MẪU

Chiều ngày 19/12, Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", "Xứ họ đạo 4 gương mẫu", giai đoạn 2020 - 2022.

Huyện Vũ Thư hiện có 111 ngôi chùa và 49 nhà thờ, 1 trung tâm mục vụ. Huyện có gần 50.000 tín đồ quy y, hàng vạn người có tín ngưỡng Phật giáo; 15.000 nhân danh đạo Công giáo. 3 năm qua, tăng ni, tín đồ Phật tử các nhà chùa tích cực ủng hộ, hỗ trợ kinh phí giúp cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng các công trình nông thôn mới nâng cao, tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện... Sự đoàn kết, chung sức của đồng bào các tôn giáo đã góp phần giúp huyện thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả, trong 3 năm qua có 53/111 chùa được công nhận "Chùa cảnh 4 gương mẫu", 34/49 xứ, họ giáo đạt "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu".

Tại hội nghị, lãnh đạo Huyện ủy Vũ Thư đã trao giấy khen của UBND huyện cho 8 chùa, xứ, họ giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu", giai đoạn 2020 - 2022.

QUỲNH LƯU

HỘI NÔNG DÂN XÃ ĐÔNG HOÀNG CÙNG HỘI VIÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Với mục tiêu nâng cao đời sống hội viên, Hội Nông dân (HND) xã Đông Hoàng (Tiền Hải) đã hỗ trợ vốn đầu tư phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật (KHKT) nhằm đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.



Mô hình nuôi ếch giống của anh Đặng Văn Giáp.

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Đặng Văn Giáp ở thôn Tân Lạc. Trước năm 2012, gia đình anh gặp nhiều khó khăn, thu nhập bấp bênh. Nhưng với bản tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi, anh đã đứng ra đầu tư 2,5ha vùng ứng trũng cấy lúa kém hiệu quả để chuyển đổi thành mô hình VAC. Năm 2015, anh Giáp tìm hiểu và chọn nuôi giống ếch Thái Lan, vừa nuôi vừa rút kinh nghiệm, sau 1 năm đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhận thấy đây là giống ếch dễ thích nghi với điều kiện khí hậu địa phương, anh Giáp vay vốn từ chương trình xóa đói giảm nghèo, mở rộng quy mô chăn nuôi lên 12

vạn con. Mô hình VAC của anh kết hợp trong việc tận dụng vùng mặt nước ao cá để phát triển nuôi ếch thịt và giống. Với mô hình ếch, cá này, thức ăn dư thừa và phân của ếch sẽ được tận dụng làm thức ăn cho cá, không phải tốn chi phí chăm sóc cá mà có thêm thu nhập từ nuôi cá khoảng 50 triệu đồng/năm. Hiệu quả từ mô hình VAC cá, ếch, cây ăn quả của anh Giáp đã mang lại thu nhập 500 triệu đồng/năm. Anh Giáp là 1 trong 32 hội viên nông dân tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi của xã Đông Hoàng.

Ông Vũ Hồng Khương, Chủ tịch HND xã Đông Hoàng cho biết: HND xã hiện có 1.140 hội viên, sinh

hoạt ở 7 chi hội. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, Hội luôn có những đổi mới, sáng tạo, tranh thủ các nguồn vốn, các lớp tập huấn KHKT, tạo điều kiện cho nông dân phát triển kinh tế. Với phương châm "Trao cần câu, không trao con cá", Hội đã chỉ đạo các chi hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nghèo khó của các gia đình nông dân là thiếu vốn sản xuất và thiếu kinh nghiệm thực tế về việc áp dụng các quy trình kỹ thuật trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Năm được mấu chốt đó, HND xã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để hội viên vươn lên

MANH THẮNG

CHỐNG RẾT CHO VẬT NUÔI

Thời điểm này, hoạt động chăn nuôi đang diễn ra sôi động, đàn gia súc, gia cầm ở mức cao do tăng đàn chuẩn bị xuất bán dịp tết. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm dễ xảy ra nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm, đồng thời nhiệt độ thời tiết giảm sẽ ảnh hưởng đến sức đề kháng của vật nuôi, việc hấp thụ thức ăn cũng bị ảnh hưởng, là cơ hội cho các loại vi rút, vi khuẩn xâm nhập.

Ông Lê Văn Chiến, hộ chăn nuôi lợn thôn Lại Xá, xã Minh Lăng (Vũ Thư) cho biết: Gia đình tôi hiện nuôi 30 con lợn nái và khoảng 500 con lợn thịt. Ngay từ đầu mùa rét, tôi đã chủ động sửa lại chuồng trại chăn nuôi, thay hệ thống bạt mới để che chắn chuồng được kín đáo, nhất là khu chuồng có lợn nái mang thai, lợn nái mới sinh. Trong chuồng sử dụng thông gió tự nhiên, có hệ thống bóng đèn sưởi để sử dụng khi cần, nhất là những thời điểm như đêm, sáng sớm hoặc khi trời rét đậm, rét hại để đàn lợn không bị lạnh do chênh lệch nhiệt độ.

Ngoài điều kiện chăn nuôi, việc bảo đảm thức ăn và dinh dưỡng phù hợp là yếu tố quan trọng để nâng sức đề kháng, bảo đảm sức tăng trưởng cho từng đối tượng vật nuôi. Mặc dù hiện nay, hầu hết các trang trại, gia trại chăn nuôi theo hình thức công nghiệp, bán công nghiệp có sự hỗ trợ về nguồn thức ăn công nghiệp, song đối với một số vật nuôi, nguồn thức ăn tự nhiên thô, xanh đóng vai trò không thể thiếu.

Ông Hoàng Cao Cường, hộ chăn nuôi bò thịt tại xã Đoàn Hùng (Hưng Hà) cho biết: Đặc tính của bò là bữa ăn hàng ngày đều phải có thức ăn thô, xanh

nên cùng với các loại thức ăn tinh bột giàu dinh dưỡng như cám công nghiệp, cám ngô, cám gạo, gia đình tôi đã chuẩn bị một kho chứa rơm khô, đồng thời duy trì diện tích trồng cỏ để có thể bổ sung cỏ tươi cho bò khi cần thiết, không để bò bị thiếu đói thức ăn thô, xanh, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Các hộ chăn nuôi gia cầm cũng đang chủ động các giải pháp chống rét cho đàn vật nuôi. Số hữu 5.000 con gà thịt trọng lượng khoảng 2kg/con chuẩn bị xuất bán dịp tết, ông Bùi Văn Thịnh, xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phá) trang bị bóng điện để sưởi ấm, tăng cường thức ăn, bổ sung các loại vitamin, điện giải... để tăng sức đề kháng cho gà. Ông Thịnh cho biết: Để tránh các loại dịch bệnh xâm nhập, ảnh hưởng đến đàn vật nuôi, đầu đàn mỗi

ngày tôi vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Những ngày nhiệt độ xuống thấp, tôi thấp bóng điện để sưởi ấm và theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của vật nuôi để có biện pháp tăng cường sức đề kháng qua thức ăn, nước uống.

Hiện toàn tỉnh có tổng đàn lợn gần 600.000 con, bò khoảng 51.500 con, trâu 7.100 con, gia cầm 14,5 triệu con. Để chống rét cho vật nuôi, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân cần chủ động gia cố, che chắn chuồng trại đủ ấm, luôn khô ráo, sạch sẽ. Cần dự trữ chất đốt để sưởi ấm cho gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại. Đối với chăm sóc, nuôi dưỡng, cần cho vật nuôi ăn đủ no, bảo đảm dinh dưỡng; bổ sung các loại vitamin, Bcomplex... để vật nuôi tăng sức đề kháng, phòng, chống dịch bệnh

tốt hơn. Lưu ý, những ngày nhiệt độ dưới 15°C hạn chế chăn thả gia súc. Ngành chuyên môn cũng khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện tốt vệ sinh, khử trùng, tiêu độc; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin cho gia súc, gia cầm theo đúng lịch phòng bệnh để tăng khả năng miễn dịch cho vật nuôi. Thường xuyên giám sát và thực hiện quy định về khai báo dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm như: bệnh dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc... là những bệnh có nguy cơ phát sinh trong điều kiện thời tiết rét, ẩm. Khi gia súc, gia cầm có biểu hiện ốm, chết nghi mắc dịch bệnh nguy hiểm phải báo ngay cho chính quyền cơ sở và cán bộ thú y để có biện pháp xử lý kịp thời.

NGÂN HUỖN



Người chăn nuôi xã Vũ Đoài (Vũ Thư) chăm sóc đàn gà chuẩn bị xuất bán dịp tết.